

Số: 34...-2022/CV-PAN

V/v: *Đóng góp ý kiến liên quan đến vấn đề khai thác  
mỏ sắt Thạch Khê*

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

**Kính gửi:** Văn phòng Chính phủ

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, được thành lập theo quyết định số 07/QĐ-LHH ngày 5/1/2006 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Từ năm 2013, PanNature thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tham gia đóng góp vào quá trình bổ sung, hoàn thiện các chính sách ngành khoáng sản với mục tiêu quản trị hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu các tác động về môi trường và xã hội của ngành công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam.

Trong bối cảnh Tập đoàn Than - khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có đề xuất với Chính phủ về việc tái khởi động dự án sắt Thạch Khê vốn đã dừng khai thác từ năm 2017, chúng tôi nhận thấy đề xuất này cần được cân nhắc cẩn trọng các vấn đề về môi trường, xã hội và đặc biệt là an ninh nguồn nước. Trong chuyến khảo sát vào ngày 11/6/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đưa ra yêu cầu phải đánh giá tổng thể về các vấn đề kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân, bảo đảm môi trường... cả trước mắt và lâu dài trên cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, cơ sở lòng dân, lắng nghe ý kiến các chủ thể liên quan, các nhà khoa học và người dân, đưa ra các kết luận chính xác, lựa chọn phương án phù hợp, khả thi nhất, có lợi nhất. Theo đó, Trung tâm Con người và Thiên nhiên xin được gửi đến Văn phòng Thủ tướng Chính phủ một số ý kiến và kiến nghị của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, môi trường và xã hội nhằm đóng góp thêm quan điểm liên quan đến dự án mỏ sắt Thạch Khê.

Tài liệu kèm theo là bản “*Kiến nghị về Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh*” đã được gửi tới lãnh đạo Đảng, Quốc Hội cùng các Bộ, Ban, Ngành liên quan vào ngày 17/1/2019. Nội dung kiến nghị là kết quả tổng hợp của Hội thảo “*Đánh giá và cân nhắc về khai thác mỏ sắt Thạch Khê*” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên phối hợp với Hội Địa hóa Việt Nam tổ chức ngày 21/12/2018 (tài liệu hội thảo có tại <https://bit.ly/thachkhe>).

Trung tâm Con người và Thiên nhiên hy vọng rằng những thông tin, ý kiến, kiến nghị này sẽ đóng góp cho quá trình đánh giá, cân nhắc việc tái khởi động dự án mỏ sắt Thạch Khê của Chính phủ.

Mọi thông tin trao đổi, xin liên lạc qua:

Ông Trịnh Lê Nguyên – Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Địa chỉ: Số 39, ngõ 68, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 5564001, email: [nguyen@nature.org.vn](mailto:nguyen@nature.org.vn).

Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được phản hồi.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP

TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN



GIÁM ĐỐC

*Trịnh Lê Nguyên*